

## ความเป็นมา

บริษัท ยูเนียนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ธนสินประกันภัย จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550 มีคำสั่ง นายทะเบียนประกันวินาศภัย (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)) ให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจาก บริษัทขาดเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย โดยมีสินทรัพย์น้อยกว่าหนี้สินและค้างจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย

เมื่อเดือนมกราคม 2552 คุณศุภชัย ศรีศุภอักษร ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ พร้อมด้วยทีมงานได้จัดให้มีคณะกรรมการและผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาดำเนินการ ในชื่อ บริษัท ยูเนียนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 2552 ได้นำเงินจำนวน 509,000,000.- บาท เข้ามาลงทุนในบริษัท โดยส่วนหนึ่งนำไปจ่ายชำระค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 100,000,000.- บาท เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 405,000,000.- บาท เพิ่มเป็นจำนวน 505,000,000.- บาท

จากการเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และได้ดำรงเงินกองทุนครบถ้วนตามกฎหมาย ทำให้สำนักงาน คปภ. ในฐานะนายทะเบียน มีคำสั่งยกเลิกการหยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราวของบริษัทและให้บริษัทดำเนินธุรกรรมได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2552 เป็นต้นมา ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการใหม่ทุกด้าน จึงยังไม่ได้ดำเนินการรับประกันภัย

บริษัทได้จัดระบบการจัดการ การบริการ รวมถึง ระบบสารสนเทศใหม่ทั้งระบบ โดยได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ อาคาร U TOWER เลขที่ 411 ถนนศรีนครินทร์ เนื้อที่กว่า 28 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา ซึ่งมีความทันสมัย และสะดวกสบายอีกทั้งยังมี สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด และ ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ทำให้การบริการหลากหลายครบวงจรมากขึ้น

ด้วยปณิธานที่ต้องการ สร้างสรรสังคมไทยอย่างมีคุณภาพ เน้นการบริการที่เที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ พิทักษ์รักษาสีทธิประโยชน์ สนับสนุนการประกันภัยอย่างมีคุณภาพ พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรนำด้านธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อสหกรณ์และปวงชนในการส่งเสริมเสถียรภาพความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บริษัท ยูเนียนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดดำเนินการรับประกันภัยทั้งระบบในเดือน เมษายน 2553 นี้